

การมีส่วนร่วมของ ภาคีเครือข่าย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานรัฐ และประชาชน
จากทุกภาคส่วน ผ่านการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และที่เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง ได้รองรับการ
ตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง จากคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง ที่ ๒/๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ ท่าน ทั้งนี้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง ดังกล่าว มาจากบุคคลภายนอก และภายในองค์การบริหารส่วน
ตำบลบางช้าง ประกอบไปด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง จำนวน ๓ ท่าน ผู้แทนประชาคม
ท้องถิ่น จำนวน ๒ ท่าน ผู้แทนหน่วยงาน จำนวน ๒ ท่าน หัวหน้าส่วนบริหาร ๒ ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน ๒ ท่าน

โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และที่เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมามีการดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาอย่างถูกต้อง
คุ้มค่าและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างครบถ้วนหรือไม่ รวมถึงได้ชี้แจงถึงเหตุผลที่ได้
ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาบางส่วน ทั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงในการบริหารและการจัดการองค์การ
บริหารส่วนตำบลบางช้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไปในอนาคต

สำหรับผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้สามารถสรุปผลได้ดังนี้

๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
ได้ดำเนินการเข้ากำกับ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และที่เพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง ในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา มีโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และที่เพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๗๘ โครงการพัฒนา และที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒๓ โครงการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๙ ของโครงการพัฒนา
ทั้งหมด ที่ดำเนินการรวมทั้งสิ้น ๑๖ โครงการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๕๗ ของจำนวนโครงการพัฒนา
ทั้งหมดที่อยู่ในแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และมีโครงการพัฒนาที่ไม่ได้ดำเนินการ
ทั้งสิ้น ๗ โครงการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๓ ของจำนวนโครงการพัฒนาทั้งหมดที่อยู่ในแผนการ
ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งสามารถสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และที่เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ดังนี้

๒.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๐
อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

๒.๒ สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
และที่เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๒ อยู่ในระดับ ดีมาก

๒.๓ สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
บางช้าง ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ทุกด้าน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๔ อยู่ในระดับ ดีมาก

๒.๔ สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และที่เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๖ อยู่ในระดับ ดีมาก

ซึ่งจากผลที่ได้รับดังกล่าวคณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

ประชาชนผู้ตอบแบบประเมินได้เสนอแนะ อยากให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง หรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ให้มากกว่านี้ และให้ทั่วถึง รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางช้างทราบ เมื่อโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งสาธารณูปโภค เป็นต้น รวมทั้งอยากให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้างจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น และตรงตามปัญหาความต้องการของประชาชน โดยการดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ นั้น ไม่เน้นที่โครงการใดโครงการหนึ่ง แต่ควรขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน ให้หลากหลาย เพิ่มบทบาทให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ให้มากขึ้น มีการปรับปรุงรูปแบบ หรือวิธีการ ในการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน และควรมีการส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษา ของประชาชนทุกกลุ่มวัย

และจากข้อเสนอแนะข้างต้นองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้างได้นำผลการมีส่วนร่วมในครั้งนี้ไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้างมีการทบทวนภารกิจ และเพิ่มช่องทางการบริหารประชาชนในด้าน ต่าง ๆ เพื่อสามารถขับเคลื่อนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันทั่วถึง เช่น การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการช่วยเหลือเยียวยาต่าง ๆ การเพิ่มช่องทางการชำระค่าขยะมูลฝอย ค่าน้ำประปาผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นต้น

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้างได้มีการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับบริบท และลักษณะทางกายภาพพื้นฐานของตำบลบางช้างโดยไม่เน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่เน้นที่ความหลากหลาย และครอบคลุมอย่างทุกมิติ ทุกประเด็นยุทธศาสตร์ เช่น โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน โครงการป้องกันโรคระบาดและติดต่อ โครงการคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นต้น

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้างได้ดำเนินการเพิ่มช่องทางการติดต่อสำหรับประชาชน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ มากขึ้น เช่น มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบกระจายเสียงแบบไร้สายทุกวัน ในเวลาพักกลางวัน การเพิ่มช่องทางการติดต่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ เป็นต้น



